

nhân dân và Hội đồng NVQS tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, với cơ quan quân sự để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời những vướng mắc cho cơ sở trong từng bước thực hiện công tác tuyển quân.

3. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phải thực hiện đúng trình tự, nội dung, nguyên tắc theo Luật NVQS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, với mục tiêu: *"Nâng cao chất lượng để xây dựng lực lượng thường trực, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng cơ sở, ổn định về chính trị"*. Các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi rẻo cao phải ưu tiên có công dân nhập ngũ, cần chú trọng đến những thôn, bản, làng chưa có đảng viên để tạo nguồn cho địa phương. Phát huy nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, đồng thời khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

4. Chỉ đạo các địa phương tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn SSNN; ngành Quân sự, Công an căn cứ vào Luật Cư trú để phối hợp đồng bộ chặt chẽ, việc đăng ký, quản lý, nắm chắc trình độ văn hóa, chính trị, đạo đức công dân trong độ tuổi SSNN. Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và nghiên cứu nắm chắc các văn bản, hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho cán bộ cơ quan quân sự huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân ở cấp xã, phường, thị trấn trực tiếp tuyển chọn công dân nhập ngũ, phấn đấu không có công dân phải loại trả và 100% xã, phường, thị trấn phải có công dân nhập ngũ để giữ vững phong trào tuyển quân của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

5. Các địa phương, nhất là Hội đồng NVQS các cấp chủ động làm tốt công tác sơ tuyển và tổ chức các Hội đồng khám sức khỏe NVQS đủ thành phần, có năng lực chuyên môn, đầy đủ trang thiết bị; lấy Bệnh viện Đa khoa các địa phương để khám sức khỏe NVQS (*nếu lấy địa điểm khác thì phải bảo đảm đầy đủ các phòng khám, đội ngũ y, bác sỹ, cơ sở vật chất*); kết luận chính xác theo Thông tư 36/2011/TTLB-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. Thực hiện *"tuyển chọn người nào chắc người đó"*, kiên quyết không để những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe vào Quân đội. Gắn trách nhiệm của Hội đồng khám sức khỏe NVQS và từng thành viên trong Hội đồng khám về kết luận sức khỏe của công dân nhập ngũ; nếu có loại trả về sức khỏe là trách nhiệm của Hội đồng khám, loại trả về tiêu chuẩn chính trị là trách nhiệm thuộc về cơ quan công an các cấp.